



ที่ อว๐๖๒๘.๐๖/๐๕๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถนนนารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เทคนิคการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลังในรูปแบบของ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานระหว่างปีงบประมาณของ สำหรับ อปท.ตามตัวชี้วัด ว ๖๔และตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลังในรูปแบบของ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานระหว่างปีงบประมาณของ สำหรับ อปท.ตามตัวชี้วัด ว ๖๔และตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)” เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการอบรม โดยสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียด กำหนดการ สถานที่ฝึกอบรมได้ที่ คุณปรัชญาภรณ์ ๐๙๑๐๓๕๙๑๘๒ คุณสุดาวรัตน์ ๐๖๔๙๒๓๓๘๘๘ หรือ ทางไลน์ค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฯ และพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตน์เสริมพงศ์)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖-๔๙๘๖-๓๖๓๕

อีเมลล์ : yanisachub@hotmail.com



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคนิคการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลังในรูปแบบของ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานระหว่างปีงบประมาณของ สำหรับ อปท.ตามตัวชี้วัด ๖๔ และตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment: LPA)”

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ท้องถิ่นมีความพร้อมรับผิดชอบต่อการทำสิ่งต่าง ๆ ต่อประชาชนในท้องถิ่น (Accountability) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีภารกิจต่าง ๆ ที่สะท้อนมาจากกฎหมายจัดตั้งตามอำนาจหน้าที่อย่างมากมาย เพื่อให้พัฒนาให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายจัดตั้งกำหนด แต่เนื่องปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ คือ การเกิดข้อร้องเรียน ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ถึงการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาท้องถิ่นด้านพื้นฐาน และด้านอื่นตามอำนาจหน้าที่ สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร กระทรวงการคลังจึงออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้มาตรฐานดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกัน เป็นการลดความเสี่ยง และการทุจริต กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ในเรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นมาพร้อมกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.หนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๔.หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางใน การจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บส.๑ - บส.๕)

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย เกิดการทุจริตต่อองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดวางระบบการ ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลังในรูปแบบของ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานระหว่างปีงบประมาณของ สำหรับ อปท.ตามตัวชี้วัด ว ๖๔ และตามตัวชี้วัดการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)” เพื่อฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สนใจ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อติดตาม ทบทวน รายงาน ในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างคุ้มค่า ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการ วิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานในระหว่างปีงบประมาณที่ดำเนินการควบคุมภายใน และบริหาร จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๒.วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของการ ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และแนวทางรายงานที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงระหว่างการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงออกจากกันได้ อย่างชัดเจนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสามารถวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานของ กระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างปีงบประมาณได้อย่างถูกต้องครบ องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓.วิธีการดำเนินการและรูปแบบการบรรยาย

การบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำมาวางระบบ และ รายงานติดตามผลการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อติดตาม ทบทวน และรายงานผลการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีการยกตัวอย่างความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่แทรกอยู่ใน หน่วยงานปกติขององค์กร ทั้งที่เป็นระดับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมตัวอย่าง รายงานตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ ปค.๖ และแบบ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม รายงานในระหว่างปีงบประมาณในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง และมีการตอบข้อซักถาม กับผู้เข้าอบรม โดยเป็นการฝึกปฏิบัติระบบในคอมพิวเตอร์ จากกิจกรรมความเสี่ยงจริงขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พร้อมมีตัวอย่างแบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ แบบ บส. ๑ - บส.๕ และตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วาระการประชุม รายงานการประชุมเพื่อติดตามและรายงานระหว่าง ปีงบประมาณ เป็นต้น

วิทยากร

สืบเอกณัฐชนพงษ์ เปี้ยวงษ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลพบุรี (ณัฐ สิงห์ทองถิ่น) และทีมงาน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

๔.๒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงาน/นักวิชาการเงินการบัญชี นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการความเสี่ยงของท้องถิ่น

๔.๓ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมอบรม

๕. ระยะเวลา/สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเอ็มบูทีคริสตอร์ท จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบลู ไฮเทล นครพนม จังหวัดนครพนม

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ จังหวัดสงขลา

๖. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
การฝึกอบรม ได้แก่ เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อัตรานี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง) โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
สามารถเบิกได้ตามหนังสือสั่งการที่ มท.๐๘๐๘/ว.๐๐๙๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถใช้งบประมาณของ
หน่วยงานได้และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของผู้เข้าร่วมอบรม

๗. วิธีการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและการชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามเพิ่มเติมและติดต่อ คุณปรัชญาภรณ์ โทรศัพท์ : ๐๙๑-๐๓๕๙๑๘๒ /
Line : คันทาจากเบอร์โทร หรือ คุณสุภารัตน์ โทรศัพท์ : ๐๖๔-๙๒๓๓๘๙๘ /Line : คันทาจากเบอร์โทร และ
ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายภูเทพ ประภากร และ นางวาสิตา
เกิดผล ประสพศักดิ์ และ นายสนธยา สุขอิม เลขที่บัญชี ๒๐๔-๓-๗๙๑๐๐-๔

เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก Pay-In Slip หรือ
หลักฐานการโอนเงินผ่านตู้ ATM พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัดหน่วยงาน และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบมาที่ Line : ๐๙๑๐๓๕๙๑๘๒ และ ๐๖๔๙๘๖๓๖๓๕ สอบถามเพิ่มเติมโทรหมายเลข
๐๙๑-๐๓๕๙๑๘๒, ๐๖๔-๙๒๓๓๘๙๘

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของการ
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง และแนวทางรายงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงระหว่างการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงออกจากกันได้อย่างชัดเจน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสามารถวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานของกระบวนการ ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างปีงบประมาณได้อย่างถูกต้องครบองค์ประกอบตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

๙.การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร

๑๐.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

หลักสูตร “เทคนิคการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลังในรูปแบบของ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานระหว่างปีงบประมาณของ สำหรับ อปท.ตามตัวชี้วัด ว ๖๔ และตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment: LPA)”

” *****

วันที่หนึ่ง

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รายงานตัวลงทะเบียน/รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม

วันที่สอง บรรยายโดย สิบเอกณัฐชนพงศ์ เปียงษ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- บรรยายทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

- บรรยายทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บส.๑ - บส.๕) ตามที่กระทรวงมหาดไทยออกเป็นแนวทางการปฏิบัติ

- วิเคราะห์ประเด็นความแตกต่างระหว่าง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

- วิธีการวิเคราะห์ ระบุ ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบและติดตามรายงานผลการควบคุมภายใน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย

- วิธีการจัดทำ แบบการวางระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ วค ๑ วค ๒
- วิธีการจัดทำรายงานและติดตามการวางระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔

ปค.๕ และปค.๖

- วิธีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวน พร้อมทั้งการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕
- วิธีวิเคราะห์เพื่อทบทวน ติดตาม รายงาน ในระหว่างปีงบประมาณ ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

วันที่สาม บรรยายโดย..... สิบเอกณัฐชนพงศ์ เปียงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (Workshop)

- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจงานของสำนัก/กองต่าง ๆ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดวางระบบการควบคุมภายใน
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจงานของสำนัก/กองต่าง ๆ สังกัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง

- ฝึกปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔๑ ปค.๔ ปค.๕ และ ปค.๖
- ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๑ - บส.๕
- ฝึกปฏิบัติสมมุติสถานการณ์ การประชุมเพื่อทบทวน ติดตาม และรายงานในระหว่าง ปีงบประมาณ ของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ฟรีเซนต์งาน ตั้งประเด็นคำถาม และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ : - เอกสารประกอบการบรรยาย

- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำ เล่มรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสามารถนำไปใช้เป็นรายงานได้จริง

- มีแฟลชไดรฟ์ ไฟล์งานตัวอย่างแจก สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ เช่น คำสั่ง

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ ปค. แบบ บส. วาระการประชุม รายงานการประชุม การรายงานและติดตาม เป็นต้น



แบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานกระทรวงการคลังในรูปแบบของ บส.๑ - บส.๕ และการวิเคราะห์ ทบทวน ติดตาม และรายงานระหว่างปีงบประมาณของ สำหรับ อปท.ตามตัวชี้วัด ว

๖๔

และตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment: LPA)”

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเอ็มบูทีคริสตอร์ท จังหวัดเชียงราย
- รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบลู ไฮเต็ล นครพนม จังหวัดนครพนม
- รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ จังหวัดสงขลา

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เลขที่..... หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
๒. มีความประสงค์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน.....ราย ดังนี้ (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	ไซต์เสื้อ
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				
๖				
๗				
๘				
๙				
๑๐				

- อาหารทั่วไป จำนวน.....ท่าน อาหารฮาลาล จำนวน.....ท่าน

๓. ติดต่อสอบถามส่งแบบตอบรับสมัครที่ คุณปรัชญาภรณ์ ๐๙๑-๐๓๕๙๑๘๒ สุदारตัน ๐๖๔-๙๒๓๓๘๘๘ หรือไลน์ (ไม่มี ID line ใช้เบอร์โทร) : ๐๙๑๐๓๕๙๑๘๒ และ ๐๖๔๙๒๓๓๘๘๘
๔. ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๙๐๐.- บาท สำหรับผู้สมัครท่านสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่บัดนี้ โดยโอนผ่าน : ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายภูเทพ ประภากร และ นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และ นายสนธยา สุขอิม เลขที่บัญชี ๒๐๔-๓-๗๙๑๐๐-๔ กรณีชำระวันลงทะเบียนขอรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี